



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร/โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/พ๕๗๗

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และ ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่มีประเด็นเกี่ยวข้อง และอาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนจากสื่อออนไลน์
 ประจำวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

ประเด็น	ที่มา/URL	จำนวน	ความคิดเห็น
กทม.เลื่อนจัดเก็บ ค่าขยะอัตราใหม่ ๘๐ บาท บรรเทา ความเดือดร้อน ให้ประชาชน	www.facebook.com/ ไทยรัฐนิวส์โชว์ https://www.facebook. com/newsshow๓๒/pos ts/๑๙๓๒๒๕๗๑๐๐๓๐๕ ๙๑๑	๘,๐๑๔ likes ๑๕๗ shares ๕๕๖ comments ๘,๗๒๗ engage count	<p>- ร้อยละ ๘๙.๙๓ ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่า กรณี กทม.เตรียมทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ขยะอัตราใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ ต.ค.๖๕ ในอัตรา ๘๐ บาท/เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน นั้น รู้สึก ชื่นชมและขอบคุณ ผว.กทม.ที่ชะลอการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมขยะอัตราใหม่ออกไปก่อน นอกจากนี้ ขอให้ กทม.เพิ่มรอบและวันจัดเก็บขยะ รวมทั้ง จัดทำ โครงการขยะแลกเงิน หรือสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ไข่ไก่ น้ำปลา เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยก ขยะและนำไปขายสร้างรายได้ ทั้งยังช่วยลดปริมาณ ขยะในกรุงเทพฯ ขณะเดียวกันขอให้เร่งส่งเสริมวินัย ตั้งแต่ที่โรงเรียนให้เด็กนักเรียนรู้จักคัดแยกขยะ ก่อนนำมาทิ้ง พร้อมเสนอแนะควรกำหนดวันจัดเก็บ ขยะแห้ง ขยะเปียกเหมือนประเทศญี่ปุ่น และรณรงค์ ให้ความรู้ประชาชนถึงประโยชน์ของการคัดแยกขยะ ขณะเดียวกันตั้งข้อสังเกตเหตุใดจึงมีการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมกรณีการทิ้งขยะชิ้นใหญ่ รวมถึง ที่ผ่านมาบางพื้นที่ยังพบปัญหาเจ้าหน้าที่ไม่มาเก็บขยะ หรือจัดเก็บขยะไม่ตรงเวลา</p> <p>- ร้อยละ ๑๐.๐๗ ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วย หาก กทม.ปรับอัตราค่าเก็บขยะเพิ่มไม่มาก เช่น ๓๐-๔๐ บาท หรือจัดเก็บแบบขั้นบันได รวมทั้ง สนับสนุนให้พัฒนาระบบบริหารจัดการการจัดเก็บขยะ ประเภทต่าง ๆ ทั้งขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะชิ้นใหญ่ และเพิ่มความถี่การจัดเก็บ นอกจากนี้ ตั้งข้อสังเกต กทม.ปรับอัตราค่าธรรมเนียมขยะตั้งแต่ปี ๖๒ และ ที่ผ่านมาเลื่อนการจัดเก็บอัตราใหม่มาหลายครั้ง</p>
	www.facebook.com/ ข่าวช่อง ๘ https://www.facebook. com/thaich๘news/pos ts/๕๔๘๗๘๘๗๖๙๗๙๒๕ ๑๑๐	๔,๒๐๐ likes ๕๐ shares ๒๗๒ comments ๔,๕๒๒ engage count	<p>- ร้อยละ ๙๗.๔๑ ของผู้แสดงความคิดเห็น รู้สึกชื่นชม ผว.กทม.ที่มีนโยบายเลื่อนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ขยะอัตราใหม่ออกไป โดยขอให้จัดเก็บค่าธรรมเนียม ขยะในอัตราที่ไม่กระทบกับค่าใช้จ่ายของครัวเรือน มากเกินไปและพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ โดย ไม่ผลักภาระให้ประชาชน ควบคู่กับการปลูกฝังจิตสำนึก</p>

ประเด็น	ที่มา/URL	จำนวน	ความคิดเห็น
			<p>การคัดแยกขยะ นอกจากนี้ ควรมีโครงการรับซื้อขยะจากประชาชน รวมถึงจัดตู้รับซื้อขวดแก้ว ขวดพลาสติก เป็นต้น ตามสถานีรถไฟฟ้า ป้ายรถโดยสาร และชุมชน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะและช่วยลดปริมาณขยะในกรุงเทพฯ พร้อมทั้งข้อสังเกตในหลายพื้นที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะอาทิตย์ละครั้งจัดเก็บไม่เรียบร้อย รวมทั้งไม่จัดเก็บขยะประเภทไม้เฟอร์นิเจอร์ และขยะชิ้นใหญ่ ทำให้ประชาชนต้องนำไปทิ้งในที่รกร้าง หรือคูคลอง และบางพื้นที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะเกิน ๒๐ บาท/เดือน</p> <p>- ร้อยละ ๒.๕๙ ของผู้แสดงความคิดเห็น เห็นว่าหาก กทม.จะจัดเพิ่มการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะก็ขอให้มีรถมาจัดเก็บขยะทุกวัน เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้าง หรือเกิดปัญหาขยะล้นถัง นอกจากนี้ตั้งข้อสังเกต หาก กทม.มีข้อจำกัดเรื่องเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะไม่เพียงพอ ควรให้สัมปทานเอกชนดำเนินการ ซึ่งจะทำให้การจัดเก็บขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยให้ กทม.มีรายได้เพิ่มขึ้น</p>
<p>ข้อเสนอแนะ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการพิจารณาแนวทางเลื่อนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอัตราใหม่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ตลอดจนการรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการลดปริมาณขยะคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ ก่อนทิ้ง และจัดการขยะโดยใช้หลัก ๓ R (Reduce, Reuse, Recycle) เพื่อช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน</p>			